

LOST

สูญหาย



แผ่นพับพระกิตติคุณนี้แปลด้วยคอมพิวเตอร์ หากคุณสามารถแก้ไขหรือปรับปรุงภาษาได้โปรดติดต่อสำนักงานที่ info@angp.co.za

การหลงทางในป่าที่มีสัตว์ร้ายหิวโหยและงูพิษเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุด การหลงทางในทะเลทรายที่ไม่มีน้ำไม่มีถนนและไม่มีทางนำจะนำไปสู่ความตาย การสูญหายไปไหนในทะเลหลวงโดยไม่มีเข็มทิศปราศจากอาหารและน้ำโดยไม่มีใบเรือหรือพลังกลโดยไม่มีกำบังป้องกันจากความร้อนหรือความเย็นถือเป็นเรื่องยาก การหลงทางในภูเขาสูงที่ปกคลุมไปด้วยหิมะและน้ำแข็งคือความตายที่แน่นอน แต่ที่เลวร้ายที่สุดคือการหลงไปในโลกแห่งความบาปและความเสื่อมโทรม เพราะมันนำไปสู่การทำลายล้างทางวิญญาณความตายและนรก ผู้ประพันธ์เพลงสรรเสริญเขียนว่า "ฉันหลงทางเหมือนแกะหลงทาง" เพลงสดุดี 119: 176. แกะจำเป็นต้องมีผู้เลี้ยงไม่เช่นนั้นพวกมันจะตกเป็นเหยื่อของสิงโตหมีหรือหมาป่าที่หิวโหย พวกเขาต้องการคนเลี้ยงแกะที่แท้จริงเช่นดาวิดที่ฆ่าสิงโตและหมี เขาเต็มใจที่จะเสียชีวิตเพื่อฝูงแกะ เราต้องการพระเยซูผู้เลี้ยงแกะที่เชื่อถือได้และแท้จริงเพียงผู้เดียวที่สละชีวิตของพระองค์เพื่อเราและนำเราไปสู่ทุ่ง

หญิงสาวสี่คนและสุพรรณิภาอันเจียบสงบ พระเยซูตรัสว่า"

เราเป็นผู้เลี้ยงแกะที่รู้จักแกะของเราและพวกเขาก็รู้จักเรา" ยอห์น 10:14.

ยังไม่เพียงพอสำหรับแกะที่จะมีผู้เลี้ยง ผู้เลี้ยงต้องเป็นผู้เลี้ยงที่แท้จริง พระเจ้าตรัสกับเยเรมีย์ว่า"

ประชาชนของเราหลงทางไปแล้วผู้เลี้ยงแกะของพวกเขาทำให้พวกเขาหลงทาง" เยเรมีย์ 50: 6

อย่าทำตามคนเลี้ยงแกะที่เห็นแก่ตัวซึ่งเป็นผู้นำคนตาบอดของคนตาบอด ติดตามพระเยซูที่มาจากเพื่อตามหาและเพื่อช่วยคนที่หลงหาย เขาจะยังคงมองหาและเพื่อช่วยคนที่หลงหาย เขาจะค้นหาต่อไปจนกว่าจะพบพวกเขา

หลายปีก่อนฉันได้พบกับนักล่าสองคนในแอฟริกาตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งคราวหนึ่งหลงทางในทะเลทรายคาลาฮารี พวกเขาเดินทางไปที่ทะเลทรายพร้อมกับภรรยาและลูก ๆ

ในเกรียนที่ลากโดยลา เมื่อมาถึงภูเขาพวกเขากางเต็นท์ วันหนึ่งชายสองคนที่ออกไปล่าสัตว์พบร่องรอยของฝูงละมั่ง พวกเขาติดตามสิ่งเหล่านี้และถูกพาเข้าไปในทะเลทรายลึกขึ้นเรื่อย ๆ

ในตอนเย็นนักล่าคนแรกได้เห็นละมั่งยิงพวกมันสองสามตัวแล้วไปตามหาเพื่อนของมัน แต่ก็ไม่สำเร็จ นักล่าคนอื่น ๆ

โดยไม่บอกเพื่อนของเขาได้ติดตามอีกคนหนึ่งซึ่งเขาคาดว่าจะนำไปสู่ฝูงเดียวเช่นกัน

ในขณะที่นักล่าคนแรกยังคงค้นหาเพื่อนของเขาความมืดก็เข้ามาและเขาก็สูญเสียทิศทางไปโดยสิ้นเชิง เขาเดินผ่านสวนที่ใหญ่กว่าของคืนโดยหวังว่าเขาจะได้เห็นไฟไหม้ของค่ายซึ่งจะนำเขาไปสู่ความปลอดภัย เขาเดินต่อไปเป็นเวลาสองวันครึ่งจนกระทั่งเขาล้มลงอย่างหมดแรงหายไปและเอาชนะได้ด้วยความสามารถ ไลน์ของเขาบวมและมีเลือดออกและห้อยออกจากปากของเขา เขาหลงทางและตายด้วยความกระหายในทรายร้อนในทะเลทราย นอนอยู่ในสภาพใกล้ตายเขาหันไปขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า เขาไม่สามารถเปล่งเสียงสวดอ้อนวอนได้

แต่พระเจ้าผู้ทรงมองเห็นหัวใจของมนุษย์ได้ยินเสียงร้องของเขา ทันใดนั้นนักล่าที่กำลังจะตายก็มองเห็นไม้กางเขนในระยะไกลและจากไม้กางเขนก็ส่งเสียงร้องดัง"

ฉันกระหาย!" เขารู้ว่ามันเป็นเสียงร้องของพระเยซู มันผ่านไปทั้งหมดของเขา

เหมือนพลังที่ให้ชีวิตที่น่าตื่นตะลึง ความกระหายของเขาหายไปเมื่อเขาตระหนักว่าพระเยซูบุตรของพระเจ้าได้รับความทุกข์ทรมานแทนพระองค์บนกางเขนของโครธา 1 ซามูเอล 16: 17, ยอห์น 19: 28

เขาลุกขึ้นยืนด้วยความสดชื่นอย่างสมบูรณ์ ความเหนื่อยล้าและความเหนื่อยล้าทั้งหมดที่ได้จากเขาไป เขาขอบคุณพระเจ้าที่พระเยซูต้องทนทุกข์ทรมานเพื่อที่เขาจะได้รับการฟื้นฟูและฟื้นขึ้นมา เขาขอบคุณพระเจ้าด้วยสุดใจที่ได้พบเขาด้วยวิธีที่ยอดเยียมเช่นนี้ จากนั้นเขาก็มองไปรอบ ๆ และสงสัยว่าจะไปทางไหนเพื่อค้นหาคนของเขา ในขณะที่เขามองเขาก็รู้สึกประหลาดใจมือที่สวยงามลอยอยู่เหนือพื้นประมาณสี่ฟุตขึ้นไปข้างหน้า ขณะที่เขาเคลื่อนเข้าหา มันด้วยความสงสัยว่ามือที่เขาเห็นนั้นเป็นของจริงหรือไม่ มันก็เคลื่อนไปข้างหน้าเขา " มันคือมือของพระเจ้าและนิ้วของพระเจ้า " เขาพูดกับตัวเองและทำตามมันเกือบทั้งวันทั้งคืน พอขยับมือก็ขยับไปเรื่อยเมื่อหยุดนิ่งมือก็หยุดนิ่ง ในที่สุดมือก็หยุดอยู่เหนือน้ำพุเย็น เขาดีมนต์บดกระหาย เมื่อเขาเงยหน้าขึ้นและตระหนักว่ามือหายไปเขาเห็นจากด้านหลังเนินทรายที่อยู่ใกล้ ๆ เติ้นท์ของค่าย

เมื่อมาถึงค่ายเขาพบว่าคนของเขากำลังอธิษฐานขอให้พระเจ้านำเขากลับมาหาพวกเขาอย่างปลอดภัย นอกจากนี้เขายังพบว่านักล่าคนอื่น ๆ อยู่ในหมู่ผู้ที่กำลังอธิษฐานเพื่อเขา เขาก็หลงทางเช่นกันและพระเจ้าก็พาเขากลับมาหาครอบครัวด้วยวิธีที่น่าทึ่ง หลังจากเดินตามทางที่ผิดเขาพบว่าตัวเองหลงทางในทะเลทรายและเดินเตร่ตลอดทั้งคืนเพื่อค้นหาค่ายอย่างไร้ประโยชน์ ในตอนเช้ามืดเขาเห็นลูกชายวัยแปดขวบของเขาด้วยความประหลาดใจ วัคมือเรียกเขาจากเนินทรายใกล้ ๆ

เขาสงสัยว่าเด็กชายคนนี้สามารถครอบคลุมระยะทางเพียงลำพังได้อย่างไร แม้ว่ามองไม่เห็นรอยเท้าของเด็กชาย

แต่การมองเห็นก็ชัดเจนมากเขาเริ่มไปที่เนินทรายและมันก็เดินต่อไปจนกระทั่งเขาข้ามเนินทรายไปหกเนิน เมื่อถึงวันที่เจ็ดจากจุดที่เด็กน้อยโบกมืออยู่เขาสามารถมองเห็นเต็นท์ของแคมป์ได้ในระยะไกล ในไม่ช้าเขาก็พบว่าตัวเองอยู่ข้างเตียงของลูกชายที่กำลังหลับสนิท ตอนนั้นเขาตระหนักว่าพระเจ้าได้ให้นี้มาแก่เขาเพื่อนำเขาไปสู่ความปลอดภัย

เราเป็นเหมือนนักล่าตามล่าสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นความร่ำรวยชื่อเสียงความสะดวกสบายเงินความสุขความสำเร็จและสิ่งอื่น ๆ

อีกมากมายจนลืมนับหาอาณาจักรของพระเจ้าก่อน เราหลงทางในทะเลทรายแห่งจิตวิญญาณของโลกนี้ จิตวิญญาณของเรากระหายที่จะติดตามพระเจ้า พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์จนกว่าเราจะร้องทูลพระองค์ด้วยความสิ้นหวังจนกว่าพระเยซูจะถูกเปิดเผยให้เราเห็นว่าเป็นน้ำพุแห่งชีวิต พระเยซูตรัสว่า "เรามาเพื่อดูและเพื่อช่วยคนที่หลงหาย" เขามองหาแกะหลงทางจนพบ เขามองหาคุณและฉัน แกะหายได้อย่างไร? โดยปรารถนาสิ่งที่ชั่วร้ายโดยเพิกเฉยต่อเสียงเรียกของผู้เลี้ยงแกะโดยอยู่ข้างหลังในขณะที่ผู้เลี้ยงแกะและแกะของเขาเดินต่อไปโดยการฟังเสียงของผู้ล่อลวงหรือวิ่งนำหน้าผู้เลี้ยงแกะและเลือกทุ่งหญ้าของมัน

ลูกชายของ

Prodigal

หลงทางได้อย่างไร? เขาปรารถนาความสุขที่ผิดบาปของโลก เขาเนรคุณพ่อของเขา เขาถูกรอรับด้วยความรักเงินซึ่งเป็นรากเหง้าของความชั่วร้ายทั้งหมด พระเจ้าของโลกนี้ทำให้ตาของเขามีมอดดั่งนั้น เขาจึงไม่สามารถมองเห็นตัวเองได้ที่ละน้อย

แต่แน่นอนว่าเขากำลังจมดิ่งลงไปในโคลนแห่งบาปอยู่ห่างจากพระเจ้าและพ่อของเขาซึ่งยังคงอธิษฐานเผื่อเขา ในขณะที่เขาต้อนหมูและประสบความหิวโหย เขาก็ตื่นจากความโง่เขลา เขาทิ้งหมูและนายที่ไม่ยอมให้เขาอ้อมท้องว่างด้วยเกลบที่เลี้ยงไว้และกลับไปหาพ่อของเขา " ฉันได้ทำบาปต่อสวรรค์ (พระเจ้า)

และต่อคุณ ฉันไม่สมควรถูกเรียกว่าลูกชายของคุณอีกต่อไป" เขาไม่ได้กล่าวหาคนอื่นนอกจากตัวเองโดยยอมรับว่าเขาได้ทำบาป พ่อที่รักของเขาต้อนรับเขากลับบ้านโดยกล่าวว่า " ลูกชายของฉันคนนี้ตายแล้ว (ทางวิญญาณ) และกลับมีชีวิตอีกครั้ง สูญหายและถูกค้นพบ" ลูคา 15: 11 - 32.

สมมติว่าผู้หญิงคนหนึ่งมีเหรียญเงินสิบเหรียญและเสียไปหนึ่งเหรียญ เธอไม่จุดตะเกียงกวาดบ้านและค้นหาอย่างระมัดระวังจนกว่าจะพบหรือไม่? เมื่อเธอพบเธอจึงเรียกเพื่อนและเพื่อนบ้านมาด้วยกันและพูดว่า "ดีใจกับฉันด้วย ฉันพบเหรียญที่หายไปแล้ว" ลูคา 15: 8 - 10.

มารีย์และโจเซฟสูญเสียพระเยซูในพระวิหารที่เยรูซาเล็มและมองหาพระองค์เป็นเวลาสามวันจนกว่าพวกเขาจะพบพระองค์ สมาชิกคริสตจักรที่ซื่อสัตย์หลายพันคนยังคงหลงหายไปเท่าที่พระคริสต์ทรงห่วงใย พวกเขาไม่เคยพบพระองค์อย่างแท้จริงไม่เคยบังเกิดใหม่ผ่านพระวจนะและพระวิญญาณบริสุทธิ์โดย

ยอมรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดส่วนตัว พวกเขาหลงทางเท่าที่อาณาจักรของพระเจ้าเกี่ยวข้องเพราะพระเยซูตรัสว่า:

กลับใจใหม่เพื่อแผ่นดินสวรรค์ใกล้เข้ามาแล้ว" มัทธิว 3: 2"

เว้นแต่มนุษย์จะบังเกิดใหม่เขาจะมองไม่เห็นอาณาจักรของพระเจ้า" ยอห์น 3: 3 จำไว้ว่าพระเยซูยังคงค้นหาผู้ที่หลงหาย

พระองค์กำลังมองหาคุณและหากคุณกำลังมองหาพระองค์คุณจะพบกับการพบกันที่มีความสุขที่สุดในชีวิต บางทีคุณอาจสูญเสียความสุขความบริสุทธิ์ความปิติยินดีที่ได้รับการอภัยบาปประจักษ์พยานต่อหน้าพระเจ้าและมนุษย์ ค้นหาจนพบในพระเยซู บางทีคุณอาจสูญเสียสุขภาพตำแหน่งงานรายได้หรือเงินของคุณ นำปัญหาความปวดใจของคุณไปหาพระเจ้าผู้ทรงสามารถฟื้นฟูทุกสิ่งมาสู่คุณไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตาม แต่จำไว้ว่า"

ใครก็ตามที่ต้องการช่วยชีวิตเขาจะต้องสูญเสียมันไป

แต่ใครก็ตามที่เสียชีวิตเพื่อเราจะช่วยชีวิตได้" ลูกา 9: 24

คุณอาจได้รับโลกทั้งใบและสูญเสียจิตวิญญาณของคุณเองซึ่งมีค่ายิ่งกว่าความร่ำรวยทั้งหมดในโลกนี้

เราทุกคนสูญเสียโดยสิ้นเชิงและสิ้นหวังเพราะบาปของเราโดยไม่มีข้อยกเว้น "

ถ้าเราอ้างว่าไม่มีบาปเราหลอกตัวเองและความจริงไม่ได้อยู่ในตัวเรา ถ้าเราอ้างว่าเราไม่ได้ทำบาปเราทำให้พระองค์เป็นคนโกหกและพระวาระของพระองค์ไม่มีที่ใดในชีวิตของเรา" 1 ยอห์น 1: 8, 10.

ไม่ใช่หนึ่งในพวกเราจำเป็นต้องอยู่ในสภาพที่หลงทาง "

สำหรับบุตรมนุษย์มาเพื่อแสวงหาและช่วยให้รอดจากสิ่งที่สูญเสียไป" ลูกา

19: 10 พระเจ้าอยู่ใกล้คุณมากและถ้าคุณแสวงหาพระองค์คุณจะพบพระองค์ แต่คุณต้องทำตัวนี้ " แสวงหาพระเจ้าในขณะที่พระองค์อยู่ใกล้" อีซยาห์ 55: 6

คุณมั่นใจได้ว่าผู้ช่วยให้รอดที่แสวงหาและผู้แสวงหาค้นพบกันและกันเสมอ หากคุณมองหาพระองค์คุณจะพบพระองค์" มัทธิว 7: 7

เมื่อคุณได้พบพระองค์และยอมจำนนชีวิตของคุณความปรารถนาของคุณและอนาคตของคุณต่อพระองค์แล้วพระองค์ผู้เลี้ยงแกะที่ดีจะนำคุณไปสู่ทุ่งหญ้าสีเขียวและเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์ สดุดี 23: 2

ท่านที่หลงหายร้องหาพระองค์เดี๋ยวนี้ อย่าลังเลใจเพราะ“

ทุกคนที่เรียกร้องพระนามของพระเจ้าจะได้รับพร” กิจการ 2: 21.

ออกมา

จงออกมาจากการปกครองของบาป จงออกมาจากการปกครองของซาตาน พระเยซูทรงเป็นกษัตริย์ของกษัตริย์และเป็นเจ้าแห่งเจ้านาย อาณาจักรแห่งความมืดได้ถูกยึดครองโดยพระเยซูราชาแห่งแสงสว่างและราชาแห่งสันติสุข จงออกมาจากการเป็นทาสของบาปการเป็นทาสของซาตาน พระเยซูมาเพื่อปลดปล่อยคุณให้เป็นอิสระ เขาได้จ่ายราคาไถ่ถอนบนต้นไม้ของโกธา เขาตายเพื่อคุณเพื่อให้คุณเป็นอิสระ กาลาเทีย 5: 1, ฮีบรู 2: 14 - 15.

จงออกมาจากการเป็นทาสของความกลัวความกลัวความตายซึ่งซาตานได้กักขังคุณไว้ตลอดชีวิตของคุณ พระเยซูทรงพิชิตบาปและความตายและทรงเปิดการแสดงให้เห็นบนไม้กางเขนที่ซึ่งพระองค์สิ้นพระชนม์เพื่อคุณและฉัน เขาเข้าสู่ห้วงแห่งความตายและพิชิตความตาย พระองค์ทรงลุกขึ้นจากหลุมฝังศพเพื่อมีชีวิตตลอดไป เรามีชีวิตอยู่เพราะพระองค์ทรงพระชนม์ เราถูกตรึงและตายต่อโลกบาปและตัวเองเพราะพระเยซูถูกตรึงและสิ้นพระชนม์แทนเรา แต่พระองค์ทรงลุกขึ้นเพื่อขอเหตุผลว่าเราจะมีชีวิตนิรันดร์โดยทางพระองค์ โรม 4: 25.

ซาตานซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นทูตสวรรค์ผู้ปกป้องเทวดาผู้พิทักษ์โลกนี้ได้ยกตนขึ้นเหนือพระเจ้าและกล่าวว่า “ฉันจะขึ้นไปเหนือยอดเมฆ ฉันจะทำให้ตัวเองเป็นเหมือนผู้สูงสุด” แต่พระเจ้ตรัสว่า: “คุณถูกนำลงไปที่หลุมศพถึงส่วนลึกของหลุม” (อิสยาห์ 14: 12 - 16)

ซาตานพระเจ้าและกษัตริย์ของโลกนี้ถูกพิชิต พระองค์ไม่สามารถปกครองมนุษยชาติได้อีกต่อไปเว้นแต่พวกเขายอมจำนนต่อพระองค์ด้วยเจตจำนงเสรีของพวกเขาเอง

พระเจ้าบอกให้เราออกมาจากการปกครองของบาปและซาตาน พระองค์ได้แต่งตั้งพระเยซูให้เป็นผู้ปกครองมนุษยชาติและเป็นกษัตริย์ของทุกคน “ ดังนั้นจงออกมาจากพวกเขาและแยกจากกันพระเจ้าตรัสว่า” 2 โครินธ์ 6: 17.



แผ่นพับพระกิตติคุณนี้แปลด้วยคอมพิวเตอร์ หากคุณสามารถแก้ไขหรือปรับปรุงภาษาได้โปรดติดต่อสำนักงานที่ info@angp.co.za

หากคุณพบความรอดในพระคริสต์หรือได้รับพรจากการรณกรรมพระกิตติคุณโปรดแจ้งให้เราทราบ เราขอขอบคุณพระเจ้ากับคุณและระลึกถึงคุณต่อไป ในคำอธิษฐานของเรา สำหรับหนังสือและแผ่นพับพระกิตติคุณฟรีในกว่า 540 ภาษาโปรดติดต่อเรา:

หัวใจของมนุษย์



This Gospel tract was translated with a computer. If you can correct or improve the language, please contact the office at info@angp.co.za

E-MAIL: info@angp.co.za

ALL NATIONS GOSPEL PUBLISHERS

P.O. Box 2191, PRETORIA, 0001, R.S.A.

(A Gospel Literature Mission financed by donations)

(Reg. No. 1961/001798/08)